



Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ở KIẾN XƯƠNG

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương tiếp tục nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa nông thôn phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huyện thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

các tuyến đường trên địa bàn đều được bê tông hóa phong quang, sạch sẽ cho thấy có sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân nơi đây. Ngay sau khi hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2016, Nam Bình triển khai ngay các giải pháp nhằm duy trì, giữ vững, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Một trong những giải pháp thiết thực được xã tiếp tục thực hiện là tuyên truyền bằng nhiều hình thức, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao. Ông Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ khi triển khai thực hiện xây dựng NTM

nâng cao đến nay, nhân dân trong xã rất phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ phong trào. Nhiều công trình phúc lợi ở địa phương tiếp tục được xây mới, nâng cấp như chợ Chiểu, trường tiểu học, đài liệt sĩ, khu vực trung tâm xã, cứng hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống mương máng tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Tính đến tháng 6/2021, Nam Bình đã đầu tư trên 90 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân và con em xa quê đóng góp trên 36 tỷ đồng. Song song với đó, người dân trong xã tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ngoài việc duy trì vệ sinh môi trường vào ngày

24 hàng tháng, người dân còn thực hiện tốt việc phân loại, thu gom rác thải, chăm sóc đường hoa, cây cảnh để các tuyến đường luôn khang trang, sạch đẹp. Đồng chí Vũ Ngọc Tri, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương khẳng định: Huyện ủy, UBND huyện luôn xác định thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 01 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đến nay, Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng định hướng của tỉnh, mỗi báo cáo viên của tỉnh quán triệt Nghị quyết tới tất cả các tổ



Nhà văn hóa thôn Sơn Thọ, xã Nam Bình (Kiến Xương).

chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết. Huyện chỉ đạo các xã chủ động rà soát lại các tiêu chí NTM để giữ vững chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao theo đúng chỉ đạo của tỉnh; tập trung vào những xã có điều kiện, không thực hiện dân trải, gò ép, không chạy theo thành tích. Đến

nay, ngoài Bình Định là xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Kiến Xương có 4 xã đã được thẩm định xã NTM nâng cao là Bình Thanh, Nam Bình, Vũ Hòa, Vũ Ninh. Cùng với đó, huyện cũng ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để khuyến khích các xã thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 có trên 25% số xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo mục tiêu Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Để đạt được mục tiêu trên, huyện yêu cầu tất cả các xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện trên tinh thần xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; rà soát lại các tiêu chí, xác định các tiêu chí cần tập trung giữ vững, củng cố, nâng cao chất lượng, nhất là các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, môi trường, văn hóa,

an ninh trật tự. Huyện cũng giao cho MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế của huyện.

Nhờ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2020, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 71,64 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,81%. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, phát triển toàn diện để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,02%/năm trở lên theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

THU THỦY

NGÀNH GIÁO DỤC

Biến thách thức thành cơ hội



Học sinh Trường THCS Bách Thuận (Vũ Thư) hào hứng với tiết học trên lớp.

Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học do ngành Giáo dục phát động và triển khai trong những năm qua đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Giáo dục, các thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, phù hợp với tình hình thực tế.

sinh tạm dừng đến trường đã có tác động lớn đến chất lượng giáo dục, giúp người học theo được mạch bài giảng đạt được mục tiêu của bài học và môn học... Dạy học trực tuyến đã, đang trở thành xu thế tất yếu, nhiệm vụ chính trong các nhiệm vụ triển khai năm học để thích ứng với tình hình mới.

Bước vào năm học 2021 - 2022, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố và ngay trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng đối phó với mọi cấp độ dịch. Trong đó, xây dựng ít nhất 3 phương án dạy học phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gồm: phương án dạy học trực tiếp; phương án dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; học theo ca, thực hiện giãn cách và phương án dạy học trực tuyến. Đối với mỗi phương án, ngành Giáo dục đã xây dựng học liệu và bố trí thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường. Theo thống kê, trong tổng số 400 bài giảng điện tử hướng ứng cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, riêng ngành Giáo dục Tiên Hải đã có đến 389 sản phẩm dự thi, trong đó đã chọn được 49 sản phẩm có chất lượng cao để làm nguồn học liệu cho ngành. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đều có nguồn học liệu của đơn vị. Nguồn học liệu này thường xuyên được cán bộ, giáo viên các tổ, nhóm

chuyên môn bổ sung như bài giảng điện tử, bài giảng powerpoint, ngân hàng đề kiểm tra... Bên cạnh đó, Phòng đã thành lập tổ công nghệ thông tin để hỗ trợ các nhà trường trong việc thiết kế bài giảng khoa học, hợp lý.

Biến thách thức thành cơ hội

Ở tuổi 54, cô giáo Phạm Thị Hồng Diệp, giáo viên môn Toán, Trường THPT Tiên Hưng vẫn miệt mài mỗi ngày bên chiếc máy tính. Nhờ về khoảng thời gian giữa học kỳ II năm học 2020 - 2021, cô Diệp tâm sự: Trước đây, nhiều giáo viên mới dùng phương pháp trình chiếu trên lớp học trực tiếp, khi bước vào môi trường dạy học trực tuyến, thấy có giáo viên có nhiều bài học. Đầu năm 2020, trước yêu cầu phải đổi mới để phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, tất cả giáo viên đều phải tự trau dồi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để đáp ứng việc dạy học trực tuyến. Ở thời điểm đó, tôi là một trong những giáo viên lớn tuổi nhất trường nên việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến cho học sinh cũng có phần hạn chế hơn những giáo viên trẻ. Được sự trợ giúp từ các đồng nghiệp, tôi cũng dần tiếp cận và sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến, tăng tương tác với học sinh. Khi trở lại trường dạy học trực tiếp, tôi cũng thường xuyên soạn những bài giảng hay để giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức. "Cố gắng và cố gắng hơn nữa, học hỏi và học hỏi không ngừng" là bí quyết mà cô giáo Phạm Thị Hồng Diệp có được sau những ngày cùng đồng nghiệp và các em học sinh vượt khó vì dịch Covid-19.

Tinh thần tự học, nỗ lực vượt khó của cô giáo Phạm Thị Hồng Diệp là một minh chứng rõ nét cho việc biến thách thức thành cơ hội trong giáo dục. Hình ảnh một giáo viên ngay những năm tháng trước khi về hưu vẫn sẵn sàng thay đổi, không ngừng học hỏi để truyền tải kiến thức đến học sinh trong mọi hoàn cảnh, cũng chính là tinh thần của hàng vạn giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thầy giáo Dương Thế Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hưng chia sẻ: Covid-19 đặt ra cho chúng tôi những thử thách, khi học sinh buộc phải nghỉ học để bảo đảm an toàn thì cũng là cơ hội để chúng tôi học hỏi và cùng vượt qua bằng sự chủ động và sáng tạo. Vất vả hơn rất nhiều nhưng hạnh phúc nhất là hiện nay, giáo viên của trường đã trưởng thành hơn, chủ động thay đổi, còn học sinh cũng tích cực hơn. Cùng quan điểm, ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho rằng: Từ dịch Covid-19, giáo viên toàn ngành đã có sự thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Không chỉ giáo viên phải thông thạo sử dụng công nghệ thông tin để dạy học trực tuyến mà ngay cả những cô giáo mầm non cũng quay lại các video về bài học, cách chăm sóc, giáo dục trẻ. Mặc dù hiện nay, các trường đều tổ chức dạy học trực tiếp song việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy vẫn được các thầy cô giáo thường xuyên sử dụng. Đây vừa là phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục vừa là sự chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch.

Có thể thấy, từ một giải pháp tình thế, ngành Giáo dục đã biến thành cơ hội để chuyển đổi số. Việc chuyển đổi số không chỉ áp dụng trong dạy và học mà toàn ngành đã áp dụng trong quản lý giáo dục hay tổ chức các hội nghị, tập huấn, hội thảo... Tinh thần chuyển đổi số đã thấm đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh. Ông Nguyễn Viết Hiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Bước vào năm học 2021 - 2022, toàn ngành kịch hoạt các buổi họp, buổi tập huấn theo hình thức online. Việc dạy học trực tuyến đã không còn là giải pháp tình thế trong mùa dịch mà được công nhận là phương pháp dạy học chính thức trong nhà trường. Với những kinh nghiệm có được, ngành Giáo dục tiếp tục có bước tiến trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

ĐẶNG ANH

Đối với lĩnh vực thể thao, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra mục tiêu "Chủ trọng đầu tư cho thể thao thành tích cao". Để hiện thực mục tiêu này, hướng tới phát triển vận động viên (VĐV) các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh, đồng thời đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc, các giải quốc gia, quốc tế, ngoài việc tuyển chọn, đào tạo VĐV, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thì việc chú trọng hơn nữa tới đời sống của VĐV, huấn luyện viên (HLV) là những yếu tố cần được quan tâm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Bóng chuyền nữ là môn thể thao truyền thống thế mạnh của tỉnh, người Thái Bình luôn tự hào mảnh đất này đã sản sinh ra rất nhiều VĐV đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam. Thực tế tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia - cúp Bamboo Airways 2021 cho thấy có khá nhiều HLV, VĐV của các đội đều là người Thái Bình, trong đó có HLV đã nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình nhưng lại mùa giải 2021 này đã quyết định chia tay đội, đó là thực tế khiến những người làm công tác quản lý vô cùng trăn trở. Nhiều tỉnh, thành phố hiện nay đang có chế độ đãi ngộ rất tốt dành cho HLV, VĐV nên đã thu hút được nhiều tài năng thể thao, trong đó có các HLV, VĐV người Thái Bình.

Quan tâm phát triển thể thao thành tích cao

Nhân tài thể thao được nhiều địa phương ngoài tỉnh chiêu mộ, trong khi tại đội bóng chuyền nữ Thái Bình hiện nay, lực lượng chính vẫn phải dựa vào những cái tên đã quá quen thuộc trong khoảng 1 thập kỷ qua như Bùi Thị Huệ, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Thủy... Đã nhiều lần, các VĐV này có ý định chia tay sân đấu để làm công tác huấn luyện nhưng vẫn phải quay trở lại thi đấu khi những giải đấu quan trọng mang tính chất quyết định thì không có lực lượng đủ mạnh. VĐV Bùi Thị Huệ chia sẻ: Trước đây tôi hưởng gần 6 với vị trí chủ công nhưng mùa giải năm nay tôi tham gia giải ở vị trí libero - vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt cao và thể lực tốt. Ở độ tuổi của tôi hiện nay đây là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, tôi cố gắng truyền lại kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ ngay trong mỗi trận đấu, giúp các bạn có thêm bản lĩnh khi thi đấu với các đối thủ được đánh giá cao hơn. Mong rằng với công tác đào tạo VĐV trẻ hiện nay, bóng chuyền nữ Thái Bình sẽ sớm có lực lượng kế cận đủ khả năng vững bước tại những giải đấu lớn.

Một trong những nhân tố đã góp phần không nhỏ làm nên nhiều trận thắng

của bóng chuyền nữ Thái Bình tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia - cúp Bamboo Airways 2021 vừa qua là chủ công Nguyễn Thị Uyên - tay đập sinh năm 1999. Để có được thành công như ngày hôm nay, Uyên đã có hơn 10 năm đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, để tìm được những nhân tố mới như Uyên không dễ dàng bởi theo ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, việc chiêu mộ các em học sinh có năng khiếu thể thao đang gặp khá nhiều khó khăn dù Trung tâm thường xuyên về các địa phương, trường học để tuyển chọn. Lý do là bởi hiện nay có nhiều tỉnh, thành phố, câu lạc bộ khác trong cả nước cũng về các địa phương trong tỉnh để chiêu mộ các tài năng thể thao. Với chế độ đãi ngộ tốt hơn, họ có nhiều khả năng hơn trong việc thu hút các em học sinh có năng khiếu thể thao.

Đứng trước những khó khăn của đội bóng chuyền nữ trong việc khôi phục vị thế vốn có, vừa qua, Tập đoàn Geleximco đã quyết định trao tặng xe phục vụ tập luyện, thi đấu, đồng thời tài trợ cho tuyển 1, tuyển

2, tuyển 3 của đội bóng chuyền nữ Thái Bình trong giai đoạn 2021 - 2023 để góp phần hỗ trợ các HLV, VĐV yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề. Tại buổi lễ trao tài trợ, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco mong muốn các VĐV sẽ luôn gắn bó với đội dù có nhận được lời mời từ các lạc bộ khác với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Vòng tháng 10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình UBND tỉnh dự thảo quy định một số chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ thêm hàng tháng với HLV, VĐV đội bóng chuyền nữ; mức hỗ trợ đối với HLV, VĐV được triệu tập tham gia đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ tập huấn, thi đấu các giải quốc tế; chính sách hỗ trợ VĐV khi thời không làm VĐV... Mong rằng, sự quan tâm đúng mức dành cho thể thao thành tích cao sẽ góp phần khôi phục lại danh dự của Thái Bình trong các giải đấu quan trọng mà trước đây là Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022.

TÚ ANH



Đội bóng chuyền nữ Thái Bình (áo trắng đen) có phong độ tốt tại các giải đấu diễn ra trong nửa đầu năm 2021.